

Lan tỏa phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”

5 năm 2017 - 2022, phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu” được đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tích cực. Bà con luôn đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia các hoạt động, phong trào do cấp ủy, chính quyền các cấp phát động.



Người dân Giáo xứ Hoàng Xá, xã Nguyễn Xá (Vũ Thu) làm giàu từ nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ.

Giáo xứ Tân Mỹ, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) 7 năm liền đạt danh hiệu “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”. Bà con giáo dân ở đây luôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể như tổ hợp tác nuôi cá lồng, chăn nuôi lợn, kinh doanh vật liệu xây dựng. Ông Nguyễn Hữu Bằng, Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Tân Mỹ chia sẻ: Giáo dân Giáo xứ Tân Mỹ chiếm 90% dân cư thôn Tân Mỹ. Vì thế, bà con giáo dân luôn là lực lượng nòng cốt, tích cực tham gia hoạt động của các đoàn thể, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu” do MTTQ các cấp phát động. Toàn thôn có 18 hộ giáo dân liên kết, giúp đỡ nhau xây dựng 208 lồng nuôi cá trên sông, cho thu nhập bình quân hàng năm từ 150 - 170 triệu đồng/lồng. Các đoàn thể phụ nữ, nông dân, thanh

niên đã giúp đỡ 4 hội viên khó khăn vươn lên thoát nghèo, hỗ trợ sinh kế, giúp đỡ gia đình hội viên nghèo, neo đơn. Giáo xứ Tân Mỹ đã trao 750kg gạo cho 75 gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hỗ trợ 4 người già neo đơn mỗi tháng 10kg gạo, tổ chức trao quà tết Trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 hàng năm với số tiền từ 5 - 7 triệu đồng. Thông qua các hoạt động đã đoàn kết cộng đồng giáo dân, góp phần hoàn thành tốt các tiêu chí xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”. Không chỉ ở Tân Mỹ, phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu” lan tỏa đi khắp các xứ, họ đạo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Vũ Thanh Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Toàn tỉnh hiện có hơn 30.000 giáo dân, trong đó hộ giàu và khá chiếm 33%, hộ có mức sống trung bình chiếm 63%. Đồng bào Công giáo và

Tin lành luôn cần cù trong lao động sản xuất; đùm bọc, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. 5 năm qua, toàn tỉnh có hơn 3.400 gia đình giáo dân chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả như trồng hoa, cây cảnh, trồng nấm sạch, nuôi bò sinh sản, trồng ớt xuất khẩu... đem lại nguồn thu nhập cao. Giúp nhau phát triển kinh tế, bà con hỗ trợ nhau trên 90.000 cây, con giống, trên 40.000 ngày công lao động trị giá trên 6 tỷ đồng; giúp nhau vay vốn không lãi suất gần 80 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Đồng bào có đạo luôn gương mẫu chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tham gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh có 7.182 gia đình Công giáo hiến đất và ủng hộ

hàng nghìn ngày công lao động để mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và các công trình phúc lợi trong xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh hiện có 329 xứ, họ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; 334 xứ, họ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự; 327 xứ, họ đạo không phát sinh các tệ nạn xã hội.

Các xứ, họ đạo đã vận động giáo dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; chủ động di dời mộ phần người thân về các nghĩa trang tập trung của địa phương; tham gia bảo đảm an ninh trật tự, hàng năm có trên 87% gia đình đồng bào có đạo đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Bà con cũng tích cực tham gia xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài của địa phương với bình quân quỹ khuyến học của các giáo xứ, giáo họ đạt 25 triệu đồng/năm. Nhờ làm tốt công tác khuyến học nên 5 năm qua, đồng bào Công giáo, Tin lành trong tỉnh có 1.335 em có trình độ cao đẳng, 975 em có trình độ đại học, 58 em có trình độ thạc sĩ. Nhiều xứ, họ đạo làm tốt công tác khuyến học như Giáo xứ Hữu Vi, Giáo xứ Đông Khê, Giáo xứ Văn Lăng.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết thêm: Bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là việc các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề tôn giáo và nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”, MTTQ tỉnh sẽ tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo tích cực hưởng ứng phong trào thi đua; nghiên cứu, bổ sung các tiêu chí của phong trào phù hợp với tình hình thực tế gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. MTTQ các cấp vận động đồng bào có đạo giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa, nhất là ở khu vực nông thôn. MTTQ tỉnh chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời khen thưởng cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu” nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đồng bào có đạo, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

BÌNH NGUYỄN

Làm tốt công tác tuyển quân



Thanh niên xã Bình Nguyên khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyển truyền, vận động, quản lý thanh niên trong độ tuổi và thực hiện nghiêm các quy định về công tác tuyển quân nên xã Bình Nguyên (Kiến Xương) luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao. Với tinh thần hăng hái của thanh niên, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị địa phương, Bình Nguyên tiếp tục phấn đấu hoàn thành công tác tuyển quân năm 2023 bảo đảm về số lượng và chất lượng. Năm 2023, Bình Nguyên được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 13 thanh niên nhập ngũ. Đồng chí Nguyễn Văn Quỳnh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phúc tra, rà soát, quản lý tốt nguồn sẵn sàng nhập ngũ tại địa phương bảo đảm chặt chẽ, đúng luật, an toàn, hiệu quả. Danh sách công dân được miễn, tạm hoãn, công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ được niêm yết công khai tại nhà văn hóa các thôn, tru sở UBND xã để người dân biết và cùng tham gia giám sát. Để nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm của mỗi công dân trong thực hiện công tác tuyển quân, Hội đồng NVQS xã tích cực gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, làm tốt công tác vận động, tuyên truyền để các thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tham gia khám tuyển, lên đường

nhập ngũ. Cùng với đó, địa phương tập trung làm tốt công tác phối hợp trong sơ tuyển, khám tuyển bảo đảm chặt chẽ, 100% thanh niên được lệnh gọi đều lên trạm khám sức khỏe đúng thời gian quy định. Nhờ vậy, sau một thời gian tích cực thực hiện nhiệm vụ, xã đã tuyển chọn được 16 thanh niên bảo đảm tiêu chuẩn sức khỏe, trình độ học vấn, chính trị, sẵn sàng tham gia NVQS. Phát huy truyền thống quê hương, nhiều thanh niên Bình Nguyên đã ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình sẵn sàng lên đường nhập ngũ thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Anh Phạm Tiến Thành, thôn Quân Hành chia sẻ: Vừa tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, tôi có rất nhiều cơ hội việc làm thuận lợi. Song tôi luôn suy nghĩ được cống hiến cho Tổ quốc là niềm vinh dự của mỗi công dân, do đó tôi đã gác lại công việc để tham gia sơ, khám tuyển và thực hiện đầy đủ NVQS. Tôi cùng các thanh niên địa phương đều cố gắng giữ gìn sức khỏe, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, chuẩn bị cho ngày lên đường nhập ngũ vui tươi, an toàn. Cùng suy nghĩ, anh Phạm Thành Giang, thôn Đông Lâu chia sẻ: Tôi là sinh viên năm cuối Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, vừa học vừa làm thêm, tôi đã mở được một cửa hàng kinh doanh xe máy với mức thu nhập khá phục vụ cho cuộc sống và học tập.

Trong suy nghĩ của tôi, nhập ngũ không chỉ là việc thực hiện nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm của công dân với Tổ quốc, do đó tôi và các bạn tại địa phương đã chấp hành nghiêm việc sơ tuyển, khám tuyển theo lệnh gọi. Chúng tôi sẵn sàng gác lại công việc và sự nghiệp học hành khi có lệnh gọi nhập ngũ bởi môi trường quân đội cũng là điều kiện thuận lợi để học tập, rèn luyện, giúp chúng tôi thêm trưởng thành. Cùng với đó, Bình Nguyên luôn thực hiện tốt công tác bảo đảm chế độ, chính sách hậu phương quân đội như: thăm hỏi, tặng quà các gia đình có thanh niên trúng tuyển, tặng quà thanh niên thực hiện NVQS... Tổ chức tốt việc đón tiếp, đăng ký, quản lý và định hướng, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, từ đó tạo niềm tin, động lực để cố vũ, động viên thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ. Cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS xã và các ban, ngành, đoàn thể của địa phương đã và đang quản lý tốt nguồn sẵn sàng nhập ngũ, động viên thanh niên yên tâm về tư tưởng, tiếp nối truyền thống quê hương lên đường rèn đức, luyện tài, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tiến hành các bước còn lại trong quy trình tuyển quân, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu và chất lượng giao quân năm 2023.

TRINH CƯỜNG

Vũ Thị Trà My - quán quân sơ đồ tư duy Việt Nam 2022

Với niềm đam mê môn Mỹ thuật từ nhỏ cùng sự nỗ lực rèn luyện, Vũ Thị Trà My, học sinh lớp 11A9, Trường THPT Mê Linh (Đông Hưng) đã xuất sắc giành vị trí quán quân khối lớp 11 cuộc thi sơ đồ tư duy Việt Nam lần thứ 2. Với kết quả này, Trà My chính thức ghi tên mình vào danh sách đội tuyển Mindmap kỹ lục quốc gia để tiếp tục tỏa sáng trên đấu trường quốc tế. Vừa trở về từ cuộc thi sơ đồ tư duy Việt Nam lần thứ 2, cô và trò còn khá mệt nhưng vẫn tới trường để tiếp tục việc học, chia sẻ niềm vui với thầy cô, bạn bè. Mục tiêu ban đầu khi tham gia cuộc thi chỉ để giao lưu và học hỏi kỹ năng sáng tạo sơ đồ tư duy, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình nên khi được xưng tên trên bục vinh quang, Trà My vô cùng bất ngờ, xúc động. Em chia sẻ: Khi được vào vòng chung kết, em sắp xếp thời gian chăm chỉ luyện tập dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ, ân cần của các cô giáo, về nhà cũng dành thời gian luyện tập, phần đầu thể hiện 1 sơ đồ tư duy trong thời gian ngắn nhất, bảo đảm đúng luật, nhiều hình ảnh, màu sắc tươi tắn, hài hòa. Các bạn tham gia cuộc thi đều rất tin,

thể hiện bài thi tốt, lúc đó em cũng lo lắng, em đã cố gắng hoàn thành bài thi vượt trội hơn ở nhà nên khá yên tâm. Đến phần công bố kết quả em rất hồi hộp vì cả 3 bạn xứng đáng nhất đều học Vũ, sau đó là bất ngờ, vui sướng vì tên mình được xưng lên. Phần thưởng này sẽ là động lực để em tiếp tục luyện tập tham gia cuộc thi quốc tế và

thường xuyên sử dụng sơ đồ tư duy để học hiệu quả hơn. Vũ Thị Trà My đã xuất sắc vượt qua hơn 12.000 thí sinh để giành vị trí quán quân tại sân chơi trí tuệ học đường quốc gia và vinh dự lớn, nhưng thành công đó có được ngoài nỗ lực của bản thân còn có sự hướng dẫn tận tình của các cô giáo trong Câu lạc bộ Mindmap nhà



Vũ Thị Trà My được cô giáo giúp luyện tập để chuẩn bị cho cuộc thi khu vực và quốc tế.

trường. Cô giáo Bùi Thị Ánh, Trường THPT Mê Linh cho biết: Nổi tiếng thành công của năm trước, tôi và các cô giáo tiếp tục duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Mindmap, chủ động lên kế hoạch lựa chọn những học sinh xuất sắc huấn luyện để các em tham gia cuộc thi sơ đồ tư duy Việt Nam 2022. Trong quá trình huấn luyện, chúng tôi chú trọng rèn các em về cách sử dụng tư duy sao cho hiệu quả, rèn tư duy hình ảnh, cách phối màu, cách sắp xếp bố cục bài vẽ sao cho hài hòa, đúng luật, bảo đảm chuẩn quốc tế TonyBuan. Đặc biệt, chúng tôi rèn để các em vẽ nhanh mà vẫn đẹp. Sơ đồ tư duy giống như một bức tranh lớn đầy hình ảnh, màu

sắc phong phú hơn là một bài học khô khan, nhàm chán. Chỉ trong thời gian ngắn có thể hệ thống toàn bộ kiến thức một cách khoa học, dễ dàng, ghi nhớ nhanh và sâu. Sơ đồ tư duy cũng kích thích trí tưởng tượng, óc sáng tạo, tăng hứng thú học, khả năng tập trung, loại bỏ cách diễn đạt lủng củng, nhớ trước quên sau, giúp học sinh học tập hiệu quả. Vì có nhiều lợi ích, Trường THPT Mê Linh những năm qua đã tích cực ứng dụng hiệu quả sơ đồ tư duy trong dạy và học, đồng thời đạt giải cao tại các cuộc thi sơ đồ tư duy Việt Nam. Thấy giáo Dương Thế Bảo, Hiệu trưởng Trường THPT Mê Linh cho biết: Đây là năm thứ hai học sinh Trường THPT Mê Linh vượt qua vòng loại, vào chung kết cuộc thi sơ đồ tư duy Việt Nam; đặc biệt, cả 2 năm đều có học sinh đạt huy chương vàng. Trường ở xa trung tâm, đầu vào chưa được cao, thành tích này cùng với 10 giải của đội tuyển tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh vừa đạt được là sự ghi nhận nỗ lực rất lớn của cô và trò. Qua đó thúc đẩy phong trào dạy và học bằng sơ đồ tư duy ngày một phát triển, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Là đại diện của học sinh khối 11 toàn quốc tham gia đội tuyển sơ đồ tư duy Việt Nam đi thi đấu tại khu vực và quốc tế, Vũ Thị Trà My đang cùng các cô giáo tập trung luyện tập để có thể giành thành tích tốt nhất, mang vinh quang trở về.

THU HIỀN - ĐÀO QUYÊN

Tặng quà đoàn viên, thanh niên là lao động xuất sắc, lao động có hoàn cảnh khó khăn

Tặng quà đoàn viên, thanh niên là lao động xuất sắc tiêu biểu.

Tại Nhà máy sản xuất Amon Nitrat (Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - Micco, cụm công nghiệp Thái Thọ, huyện Thái Thụy), Tỉnh đoàn Thái Bình, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam và tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện, tết yêu thương” năm 2023. Tại chương trình, Tỉnh đoàn Thái Bình, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam đã tặng quà cho 20 đoàn viên, thanh niên đạt danh hiệu lao động xuất sắc tiêu biểu năm 2022 (mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng); tặng quà cho 2 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 2,3 triệu đồng); tặng quà các tổ sản xuất tại Nhà máy sản xuất Amon Nitrat. Cán bộ, công nhân viên Nhà máy sản xuất Amon Nitrat đa phần là thanh niên nên hoạt động này không chỉ chăm lo, động viên thanh niên công nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 mà còn động viên, khích lệ, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi cho thanh niên Nhà máy hàng say lao động, góp phần tăng năng suất, hiệu quả làm việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

KHUÂN PHƯƠNG